

LÁ THƯ VU LAN

Mùa đông ngàn cánh gió bủa vây.

Sao vẫn còn nghiêng nghiêng những chiếc lá vàng trong mùa đông tím lạnh! và bầu trời từng bóng mây màu trắng đục như dòng sữa mẹ tưới tắm cho con khi con khát sữa. Lòng hoài vọng những bậc sinh tiền hay quá vắng phôi lại nỗi niềm loang hương cho một mùa hoa sum vầy tìm hơi ấm gia đình là lúc mùa Vu lan truyền thống trong dòng văn hóa tốt đẹp của người Phật tử Việt nam.

Tưởng nhớ mùa Vu lan vẫn thấy mẹ, cha như vầng trăng vọi vọi soi sáng đường cho những người con đi suốt đường đời. Đức Phật nhấn mạnh công lao của cha mẹ là to lớn: **"Có hai hạng người, này các Tỳ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai công mẹ, này các Tỳ kheo, nếu một bên vai công cha, làm như vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi. Vì có sao? Vì rằng này các Tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này..."** (Phẩm Thăng bằng - Kinh Tăng Chi Bộ).

Rồi một ngày, dẫu biết rằng hoa rụng cũng đi về với đất, nhưng sự sống này vẫn nảy sinh từ những gì đã mất để nhớ thuở sinh thành con có mẹ đưa nuôi. Nếu con là cây cỏ, mẹ làm đất phù sa, nuôi con đến tận lúc lớn khôn và nếu con là mây trắng, mẹ làm gió, gió thổi mây bay mãi, bay đến tận chân trời đầy tự tin, nhiều niềm mơ ước.

Nhân mùa Vu Lan, không phải chỉ tôn vinh đức hiếu hạnh, ơn dưỡng dục của mẹ cha mà còn hướng nhìn về tương lai của giới trẻ, những đứa con yêu quý của mẹ cha đang sống trong một xã hội chính mạch Úc Đại Lợi với nhiều nền văn hoá khác nhau.

Hãy gom lại "Ngày của Mẹ và Cha" với tâm tình thân thiết vì gia đình là nơi sinh ra, là nơi bạn lớn lên, nơi những yêu thương chấp cánh. Ba, mẹ, ông bà anh chị em luôn dang rộng bàn tay che chở, yêu thương luôn chào đón bạn trở về dù thành công hay sa cơ thất bại thì những vòng tay ấy không bao giờ mỏi mệt. Nhịp sống hối hả quá nhiều ồn ào đã vô tình cuốn bạn vào cơn áo gạo tiền, những cuộc vui thâu đêm hay của thời điện toán, kỹ thuật số trên mạng nhận quá nhiều thông tin về xung đột và những bất công xảy ra trên thế giới.

Một ngày, bạn nói rằng bạn bận, bận đến nỗi không đủ thời gian để nhìn những tia nắng ban mai hay những chuyển đi từ sáng tinh sương khi về mặt trời đi biển biệt. Nay bạn hãy sống chậm lại một chút, hãy quan sát và chắc chắn cuộc đời này quá đẹp với những chiếc lá xanh trên cành: những tiếng em trẻ đến trường Việt ngữ Quang Minh, lớp võ Vovinam rèn luyện tinh thần và thể lực hay các em GDPT hồn nhiên nô đùa gọi nhau trong sân chùa. Một ngày cuối tuần hãy đi với cha và mẹ cùng những người đồng hương hoan hỉ dùng buổi cơm chay như một thiện duyên cho tình yêu thương, an lạc.

Cuộc đời này không biết lúc nào là dấu chấm hết nhưng bạn hãy sống vui tươi và hãy tha thứ nếu có thể để có hôm nay một đời sống trọn vẹn.

Nhân mùa Vu La Báo Hiếu, kính chúc quý đồng hương Phật tử nhiều an lạc, hạnh phúc.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

